

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ ‘ช่อสะอาดด้านทุจริต’ ประจำปี 2561 ประกาศ 2 สุดยอดมิวสิควิดีโอ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต



โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ ‘ช่อสะอาดด้านทุจริต’ ประจำปี 2561 ประกาศ 2 สุดยอดมิวสิควิดีอรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รับผิดชอบโดย นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบถ้วยเกียรติยศของ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท ให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดมิวสิควิดีโอ “ช่อสะอาดด้านทุจริต” ประจำปี 2561 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แก่ เพลงใจสะอาด จากทีมประชาชน โปรดักชั่น มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ เพลงเด็กไทยโตไปไม่โกง จากทีมกรุงศรี จ.ขอนแก่น และรางวัลป๊อปปูล่าร์โหวต ได้แก่ เพลงทุจริตอย่าติดหัว จากทีมข้าวดอกฟิล์ม โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จ.ยโสธร ในโอกาสนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทูคอร်ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้บริหารด้านการสื่อสาร สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาธิบาล และ สื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทูคอร်ปอเรชั่น พร้อมด้วย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย โดย นายธินิตย์ จิตนุกูล นายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ ‘ช่อสะอาดด้านทุจริต’ ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดำเนินโครงการโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทูคอร်ปอเรชั่น สนับสนุนโครงการโดย พีทีที โกลบอลเคมีคอล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมสนับสนุนโครงการโดย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และอุทยานการเรียนรู้ TK Park ได้รับการตอบรับอย่างดี มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศจำนวน 132 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 106 ผลงาน และประชาชนทั่วไป จำนวน 26 ผลงาน จาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศได้รับเกียรติจากผู้กำกับภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิควิดีโอชั้นนำของเมืองไทย อาทิ ธินิตย์ จิตนุกูล, ปรัชญา ปิ่นแก้ว, ยรรยงศ์ คุรุอังกูร, อลงกต เอื้อไพบูลย์, ชาญ รุ่งเรืองเดชะวัฒนา และเหมันต์ เซตมี ร่วมตัดสินผลงาน ทั้งนี้ผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ผลงาน จะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทูคอร်ปอเรชั่น อาทิ ทูวิชั่นส์ ทูฟรียู TNN24 ทางสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊คแฟนเพจช่อสะอาดด้านทุจริต และเว็บไซต์ทูลุ่กปัญหาตอทคอม

ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป

ได้แก่ เพลงเด็กไทยโตไปไม่โกง จาก ทีมกรุงศรี จ.ขอนแก่น

ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ได้แก่ เพลงใจสะอาด จากทีมประชาชน โปรดักชั่น มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

รางวัลป๊อปปูล่าร์โหวด

ได้แก่ เพลงทูจรีตอย่าคิดว่า จากทีมข้าวดอกฟิล์ม โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จ.ยโสธร